

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo

Kính thưa: Toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị cử tri, tại đơn vị bầu cử số 7 của Phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tôi xin phép được trình bày nội dung Chương trình hành động của mình trước Đại biểu, cử tri của phường chúng ta.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các đồng chí trong Ban Tổ chức hội nghị, các ông bà, cô bác, anh chị cử tri và nhân dân phường ta lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Vừa qua các ông bà, cô bác, anh chị cử tri đã nghe, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố báo cáo tóm tắt tiêu sử của cá nhân tôi và các ứng cử viên, ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại phường ta nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để các Ông bà, cô bác, anh chị cử tri nắm rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên để tiến hành bầu cử, tôi xin báo cáo ngắn gọn về bản thân như sau:

- Tôi là Phan Trọng Hiền, sinh ngày 01/10/1977
- Quê quán: xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
- Thường trú: Tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên.
- Đơn vị: Ban CHQS thành phố Cẩm Phả.
- Ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa Ông bà, cô bác anh chị cử tri

Hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong điều kiện ANCT-TTATXH trên địa bàn được bảo đảm; KT-XH của thành phố có nhiều thuận lợi, thường xuyên nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp hướng dẫn tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư. HĐND phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện cho nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương góp phần không nhỏ vào những thành tựu nổi bật, quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực trong phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021 của thành phố.

Cùng với sự phát triển toàn diện của thành phố thì tình hình ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong nhiệm kỳ cán bộ giữ các chức danh do HĐND bầu có nhiều biến động theo yêu cầu nhiệm vụ của thành phố. Từ những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của HĐND thành phố, mặc dù có nhiều khó khăn tác động trên.

Song HĐND thành phố đã bám sát vào chủ trương lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các văn bản của cơ quan Nhà nước và cấp trên, tình hình thực tiễn ở địa phương được cụ thể hóa vào việc ban hành các nghị quyết lãnh đạo của HĐND thành phố qua đánh giá kết quả tổng kết nhiệm kỳ được các đại biểu nhận xét đó là một nhiệm rất kỳ thành công.

Kính thưa đồng chí lãnh đạo

Kính thưa toàn thể ông bà, cô bác, anh chị cử tri

Bản thân trải qua nhiều cương vị công tác, 11 năm là Chính trị viên lớp Hệ Đại học trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công; 03 năm giữ cương vị Phó CNCT Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3; 04 năm trên cương vị Chính trị viên phó kiêm CNCT Ban CHQS huyện Tiên Yên; Từ tháng 02 năm 2020 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính trị viên Ban CHQS thành phố Cẩm Phả, tại Đại hội Đảng bộ Quân sự lần thứ IX Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu là phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; bản thân tôi luôn không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, với cương vị hiện nay là Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố, tôi cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn đoàn kết chủ động, thống nhất tham mưu đề xuất với Thành phố, Bộ CHQS tỉnh, những chủ trương giải pháp và chỉ đạo LLVT thành phố, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và nhiều nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Trong quá trình công tác, Bản thân luôn gần gũi gắn bó với cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố, luôn lắng nghe, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống của giai cấp công nhân vùng mỏ, của địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tại nơi cư trú luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống, cùng gia đình ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào của địa phương; luôn gần gũi Nhân dân, lắng nghe những ý kiến phát biểu, tham gia đóng góp của Nhân dân; quan tâm xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, kịp thời trao đổi với các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy đơn vị để cùng phối hợp với các cấp và lãnh đạo địa phương giải quyết, những vấn đề bất cập nảy sinh cùng những tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

Thưa toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị cử tri và Nhân dân

Người đại biểu HĐND chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của Nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Nếu người đại biểu luôn gần gũi, lắng nghe và sâu sát với cử tri và nhân dân địa phương đây là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tôi rất vinh dự khi được Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS thành phố, UBMTTQ thành phố giới thiệu đại diện cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 7 của phường ta.

Tôi xin báo cáo và nêu 3 vấn đề chính trong nội dung Chương trình hành động như sau:

- Thứ nhất: Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt; hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho Nhân dân. Không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng “*cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư*”, có lối sống trung thực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tích cực đổi mới phương thức, tác phong công tác và lề lối làm việc.

- Thứ hai: Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, gần dân, thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân để phản ánh kịp thời với HĐND thành phố và các cấp, các ban, ngành liên quan, góp phần bảo vệ tốt các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

- Thứ ba: Luôn là cầu nối giữa Nhân dân, cử tri với HĐND, UBND thành phố và cấp ủy chính quyền các cấp. Cùng với các đại biểu HĐND thành phố bàn bạc, thảo luận, quyết nghị những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, QP-AN, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt chế độ, chính sách, hậu phương Quân đội, góp phần xây dựng thể trận lòng dân, cùng với Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS thành phố tham mưu cho thành phố lãnh đạo và chỉ đạo phát huy tốt hoạt động của Cụm ĐVAT-ĐBAT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn giữ vững ANCT-TTATXH tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân làm ăn và phát triển kinh tế.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

Kính thưa các ông bà, cô bác, anh chị cử tri và Nhân dân

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố đã đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, phát huy tốt các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng tốt thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn được đảm bảo.

Cùng với đó, vấn đề mà cử tri cả nước nói chung, cử tri thành phố và phường ta đang quan tâm, theo dõi hàng ngày đó là: Lời nói, hành động và việc làm như thế nào? để giữ vững và phát huy lòng tin của cử tri và Nhân dân đối với Hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền và người đại biểu HĐND. Vì vậy người Đại biểu được bầu, phải là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân, phải luôn bám sát những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của Cử tri và nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan nhà nước cho Nhân dân biết, để Nhân dân cùng giám sát và tổ chức thực hiện.

Bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mình, tôi tin tưởng sẽ làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, của Nhân dân trên địa bàn. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí trong Ban Tổ chức hội nghị; Trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân đã quan tâm và ủng hộ tôi trong quá trình vận động bầu cử.

Kính chúc các vị đại biểu và toàn thể cử tri và Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Người ứng cử

Phan Trọng Hiền